



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ และมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ อุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีฝนและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบน สำหรับภาคใต้มีฝนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นสัปดาห์จากนั้นมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนักได้แก่ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้วัดได้ 47.5 มม. ที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้วัดได้ 19.6 °ซ. ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18-24 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปในตอนกลางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 18 - 24 ก.พ. กระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป และยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ข้อควรระวัง ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ในช่วงนี้จะมีปริมาณฝนน้อยทำให้ความชื้นในดินลดลง โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม และควรใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง

- ระยะนี้ปริมาณฝนน้อย สภาพอากาศแห้ง ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันการเกิดอคริภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก และหลีกเลี่ยงการจุดไฟ ในบริเวณแปลงปลูกหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน